

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ไตรมาสที่ 1/2562

ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก ไตรมาส 1/2562 มีค่า 62.4

ผู้ส่งออกคาดว่า การส่งออกจะมีทิศทางที่ดี แต่อาจจะขยายตัวได้ชะลอลง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ยังไม่ชัดเจนและแนวโน้มการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น

สินค้าที่คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ข้าว

ดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน ไตรมาส 1/2562 มีค่า 61.7

ผู้ส่งออกคาดว่าความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

สินค้าที่คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ข้าว

ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก ประจำเดือนธันวาคม 2561



ดัชนีมูลค่าส่งออก มีค่า 39.8

มูลค่าการส่งออกมีทิศทางปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอลง สินค้าที่มีมูลค่าส่งออก ลดลง ได้แก่ น้ำตาลทราย ผักผลไม้ สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ มีค่า 41.4

คำสั่งซื้อใหม่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำตาลทราย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ภาพรวมดัชนี

“ภาวะธุรกิจส่งออก” มีค่า 43.4



ผู้ส่งออกชะลอการสั่งซื้อเพื่อรอดูแนวโน้มตลาดโลก

ดัชนีการจ้างงาน มีค่า 49.3

การจ้างงานของภาคการส่งออกชะลอตัว โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน จากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันที่สูงขึ้น

ดัชนีสินค้าคงคลัง มีค่า 43.1

สินค้าคงคลังมีแนวโน้มลดลง จากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้น้อยลง เนื่องจากเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อและวัตถุดิบบางชนิดมีราคาสูงขึ้น

สินค้าคงคลังที่ลดลง ได้แก่ ผักผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป

หมายเหตุ : ค่าดัชนี มากกว่า 50 หมายถึง มีแนวโน้มมากขึ้น/ดีขึ้น
ค่าดัชนี น้อยกว่า 50 หมายถึง มีแนวโน้มลดลง/แย่ลง